

ปัจจัยที่มีผลต่อ Stroke ของภาวะ Long Covid ในโรงพยาบาลชุมชน

Factors Affecting Stroke Of Long Covid In Community Hospitals.

ชาญชัย บุญเชิด ภ.ม. โสธรธา อนุกุลประชา ภ.ม.

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

บทคัดย่อ

โรคหลอดเลือดสมอง ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การวินิจฉัย ความรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายสูง และที่สำคัญที่สุดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลชุมชน การศึกษานี้เป็น การศึกษาแบบ Cross-sectional study ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลชุมชน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศึกษาข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังการติดเชื้อโควิด 19 วิเคราะห์ผลลัพธ์ของปัจจัยต่างๆ ด้วย Chi-square test Kruskal Willis test Multiple logistic regression ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยจำนวน 1,871 คน เกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังการรับยาโควิด 19 จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 68 ปี ปัจจัยด้านเพศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p=0.227$ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงต่อการเกิดโรคสมองเมื่อมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ชนิดของยาและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า 2 โรค อายุมากกว่า 71 ปี ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 55 ปีแต่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า 2 โรค มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $p\text{-value}= 0.001, 0.018, 0.031$ ตามลำดับสรุป ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหลังติดเชื้อโควิด 19 พบว่า มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า 2 โรค ชนิดของยา ผู้ป่วยอายุมากกว่า 71 ปี ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 55 ปีแต่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า 2 โรคมีความจำเป็นต้องติดตามเฝ้าระวังการเกิดโรคหลอดเลือดและสมอง อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ควรติดตามข้อมูลด้านจำนวนผู้ป่วย และชนิดของยาเพิ่มเติม

คำสำคัญ: Stroke ปัจจัย โรงพยาบาลชุมชน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฤดูกาล



กิตติกรรมประกาศ



- ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองงานกิตติกรรมและศูนย์ศรตยน์นิโคต องค์การแพทย์ พยาบาลประจำตึกนิโคต 19 และเจ้าหน้าที่และนั้ปีวชนอก และห้อง ER เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฟ้าใส อาศาสน์ศร สาธารณสุขประจำตึกบ้าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คำน้เกียรติกรับริบปรุง และพัฒนาบนค้ำนลัทธิกรรมปรุงมณี

